

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ด้านการผลิตสัตว์						
๑	โครงการฟาร์ม เครือข่ายผสมเทียม โคเนื้อเพิ่มรายได้	๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ ให้ ฟาร์มเครือข่ายจากการ ผสมเทียม ๒. เพื่อป้องกันและเฝ้า ระวังโรค ระบาด ๓. เพื่อเพิ่มรายได้และลด ต้นทุน ฟาร์มเครือข่าย	๖๐ ฟาร์ม	คัดเลือกและอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการปรับปรุง พันธุ์สัตว์ การป้องกันโรค สัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และการเตรียมพืชอาหาร สัตว์ ให้แก่เกษตรกรฟาร์ม เครือข่าย ๖๐ ฟาร์ม	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมปฏิบัติ ตามแนวทางการดำเนิน โครงการและได้ผลการ ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ กำหนด	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการราย ใหม่ ยังไม่เข้าใจหลักการผสม เทียม
ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์						
๒	โครงการเฝ้าระวัง และปราบปราม การกระทำความ ผิดกฎหมายด้าน ปศุสัตว์	๑. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้บริโภค ๒. เพื่อเป็นการยกระดับ มาตรฐานการผลิตสินค้า ปศุสัตว์ ให้ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการผลิต ๓. เพื่อให้ผู้บริโภคได้มี โอกาสเข้าถึงการบริโภค เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการ ผลิตจากกรมปศุสัตว์	พื้นที่ ทุกอำเภอ	ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก กรมปศุสัตว์ ตลอดทั้ง กระบวนการผลิตได้ง่ายและ มากขึ้น	การกระตุ้นความตระหนัก รู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ ผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มี มาตรฐานออกสู่ตลาด ให้แก่ผู้บริโภค	ยังคงมีเกษตรกรบางส่วนที่เชื่อว่า การทำมาตรฐานนั้นยุ่งยาก

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
การบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ ทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ลำพูน						
๓	โครงการจัดตั้งคลัง เสบียงสัตว์ประจำ ตำบล	๑. เพื่อบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบล ๒. เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ	อ.บ้านโฮ้ง	ดำเนินการจัดตั้งคลังเสบียง สัตว์ประจำตำบลบ้านโฮ้ง สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน สนับสนุนหญ้าแห้งอาหาร สัตว์จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์ลำปาง	๑. มีความพร้อมของกลุ่ม เกษตรกรและมีสถานที่ที่ สามารถเก็บเสบียงอาหาร สัตว์ไว้อย่างเหมาะสม ๒. มีคณะกรรมการบริหาร คลังเสบียงสัตว์ที่เป็น รูปธรรม ๓. จุดที่ตั้งคลังเสบียงสัตว์ เป็นศูนย์กลางที่สมาชิก สามารถเข้าถึงแหล่งคลัง เสบียงอาหารสัตว์ได้ง่าย สามารถให้ความช่วยเหลือ ได้ทันถ่วงที	ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค เกษตรกรมีความพึงพอใจ
๔	แผนงานเตรียม ความพร้อมเพื่อรับ สถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๖	๑. เพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินการป้องกันและลด ผลกระทบจากปัญหาภัย พิบัติด้านปศุสัตว์ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อม การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่ การเลี้ยงสัตว์ให้กลับสู่ สภาวะปกติโดยเร็ว ๓. เพื่อเป็นประโยชน์กับ ภาคีเครือข่ายด้านปศุสัตว์	พื้นที่ ทุกอำเภอ	ดำเนินการจัดประชุม ทบทวนแผนการเตรียม ความพร้อมเพื่อรับมือ สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะ เกิดขึ้น และสามารถ ดำเนินการตามขั้นตอนของ การเกิดภัยพิบัติได้อย่าง ทัน่วงทีและเป็นไปตาม ระเบียบการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับ ผลกระทบด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์)	๑. เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอได้ ทบทวนองค์ ความรู้เพื่อนำไปช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบได้ทัน่วงที	ยังมีพื้นที่ห่างไกลความเจริญและ ระบบการสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเตือนภัยยัง เข้าไม่ถึงทำให้การเตือนภัย อาจจะล่าช้า

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
๕	กิจกรรม ผ่าตัดทำ หมันภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมจำนวน ประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อโรคพิษ สุนัขบ้าด้วยการผ่าตัดทำ หมันสุนัขและแมว	พื้นที่ ทุกอำเภอ	สามารถดำเนินกิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งการ ผ่าตัดทำหมันและการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	การประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนสนใจเข้า ร่วมกิจกรรม และความ ร่วมมือกับหน่วยงานส่วน ภูมิภาคของพื้นที่ใน อำเภอ/ตำบลต่างๆ	มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ซึ่งในบางครั้ง บุคลากรที่ให้บริการมีไม่เพียงพอ
๖	โครงการพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน การแพร่โรคระบาด สัตว์ในพื้นที่เสี่ยง	พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตาม พื้นที่เสี่ยง โดยร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์ลำพูนใน การกำหนดพื้นที่ เพื่อ ป้องกันการแพร่โรค ระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง	พื้นที่ ทุกอำเภอ	สามารถกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยง เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน การแพร่กระจายของโรค ระบาดในสัตว์ได้	การให้ ความรู้ แก่ ผู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่ม การเห็นความสำคัญต่อ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคระบาดในสัตว์	การกำหนดพื้นที่เสี่ยงนั้นค่อนข้าง ยากในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่วยแต่ไม่ แสดงอาการ
๗	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปาก และเท้าเปื่อย(FMD)	๑.เพื่อป้องกัน และ ควบคุมโรคปากและเท้า เปื่อย ๒.เพื่อจัดการกับสัตว์ป่วย และควบคุมโรคปากและ เท้าเปื่อยให้อยู่วงจำกัดได้	พื้นที่ ทุกอำเภอ	- สามารถทำวัคซีนป้องกัน โรค FMD ให้กับสัตว์ทุกตัว ในพื้นที่ ความถี่ทุกๆ ๔-๖ เดือน - สามารถควบคุมการระบาด ของโรค FMD ได้อย่าง รวดเร็ว	๑ .ความตื่นตัวต่อโรค FMD ของเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ ซึ่งเกิดจากการมี ความรู้เกี่ยวกับโรค ๒. ได้รับความร่วมมือจาก เกษตรกรเป็นอย่างดี	๑.ยังควบคุมโรคได้ยากในการ ขนส่งสัตว์ที่มีเชื้อโรค หรือการ เคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีเชื้อ โรคผ่านบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ ๒.ลูกโคนมที่อายุ ๔ เดือนขึ้นไป จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคปาก และเท้าเปื่อยเข็มแรกและกระตุ้น ซ้ำหลังจากเข็มแรก อีก ๑ เดือน ๓.ให้อำเภอสำรวจข้อมูลโคนม ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร และลูก โคนมที่อายุ ๔ เดือนขึ้นไป มี จำนวนเท่าไรที่จะต้องบูสเตอร์ และที่ยังตกค้างอีกเท่าไร เพื่อ จะได้รวบรวมข้อมูลขอเบิกวัคซีน

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
						เพิ่มเติมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต่อไป
๘	โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิด โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร(ASF) ตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร	๑.เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ๒.เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ๓.เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์ ๔.เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการผลิต	๑.โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ๒.เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มีจำนวนมากกว่า ๕๐ ตัว ๓.สถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชนิดสุกร ๔.สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร	- สามารถควบคุมการระบาดของโรค ASF ในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้ - การควบคุมโรคได้ ทำให้ได้เนื้อสุกรที่ปลอดภัย ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด	ความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน	เนื่องจากเชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนาน การควบคุมโรคจึงค่อนข้างยาก
๙	กิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกผักสวนครัว	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงาน ๓.เพื่อนำเศษใบไม้แห้งมาสร้างประโยชน์ให้เกิดคุณค่า	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ	- บรรยากาศการทำงานดูสะอาดตา หยิบจับอุปกรณ์/เอกสารได้ง่ายขึ้น - การปิดฝุ่นบริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานทำให้อากาศในห้องทำงานดีขึ้น - สร้างความสามัคคีกัน - มีผักปลอดสารพิษไว้แบ่งกันรับประทาน	๑.ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน ๒.ทุกคนคิดเสมอว่าที่ทำงานคือบ้านหลังที่ ๒ ของตนเอง	เนื่องด้วยแฟ้มและเอกสารงานที่ค่อนข้างเยอะกว่าพื้นที่จัดเก็บ การจัดทำดูเป็นระเบียบจึงค่อนข้างยาก

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
๑๐	โครงการปลูกหญ้า ๕๐,๐๐๐ ไร่	๑.เพิ่มปริมาณการผลิต อาหารหยาบ ๒.เพิ่มพื้นที่แปลงพืช อาหารสัตว์ ๓.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์พืชอาหาร สัตว์เป็นการกระจายเชื้อ พันธุ์ดีสู่เกษตรกร ๔.สร้างความมั่นคง ทางด้านอาหารสัตว์	เกษตรกรพื้นที่ อำเภอทุ่งหัว ช้าง	๑.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ๒.เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก พืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุน ด้านอาหารสัตว์และสร้าง อาชีพ	๑.สามารถเพิ่มปริมาณการ ผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีได้ และมีแปลงพืชอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้น ๒.เกษตรกรมีความมั่นคง ทางอาหารสัตว์	อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการ บริหารจัดการการใช้น้ำเพื่อ นำมาใช้ในกิจกรรมแปลงปลูกพืช อาหารสัตว์ เนื่องจากจะประสบ ภาวะแล้งยาวนาน